

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (Từ năm 2020 đến năm 2024)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA (2020 - 2024)

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua

Trong 05 năm qua, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/BCSD ngày 18/12/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Thông tư số 02/2024/TT-VKSTC ngày 12/8/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo VKSND thành phố Huế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và phát động phong trào thi đua ở VKSND hai cấp, động viên tinh thần công chức, người lao động trong VKSND hai cấp phấn đấu sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hàng năm, dựa trên Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, Nghị quyết Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, VKSND thành phố Huế đã đề ra Chương trình công tác thi đua, khen thưởng; phát động nhiều phong trào thi đua do Ngành và địa phương tổ chức, nổi bật nhất là tổ chức, triển khai các phong trào thi đua: phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng¹; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025²; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025³; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”⁴; phong trào thi đua trong phòng chống

¹ Kế hoạch số 48/KH-VKS ngày 10/01/2022 của VKSND thành phố Huế

² Hướng dẫn số 2158/HD-VKS ngày 08/11/2022 của VKSND thành phố Huế

³ Hướng dẫn số 2158/HD-VKS ngày 08/11/2022 của VKSND thành phố Huế

⁴ Kế hoạch số 1518/KH-VKS ngày 07/8/2023 của VKSND thành phố Huế

dịch Covid-19; phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”⁵; phong trào thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”⁶ gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025⁷; phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”⁸ và các phong trào do Chủ tịch UBND thành phố phát động như: phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”,...; đồng thời kêu gọi mọi công chức, Kiểm sát viên trong ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức người cán bộ kiểm sát, ra sức phấn đấu, thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước.

Sau khi phát động, các phòng trực thuộc, VKSND các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng Chương trình công tác, ký kết giao ước thi đua, trong đó xác định rõ mục tiêu thi đua, các chỉ tiêu công tác cần phấn đấu đạt được; tạo không khí thi đua sôi nổi trong tại VKSND hai cấp thành phố Huế.

Trong những năm qua, VKSND thành phố Huế đã lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác để biểu dương, khen ngợi, nêu gương học tập, nhân rộng nhằm quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát và ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Kết quả phong trào thi đua

Chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua thể hiện cụ thể trong kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà VKSND hai cấp thành phố Huế đạt được cũng như những kết quả đạt được trong công tác xã hội góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhà, cụ thể:

2.1. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành

Trong 05 năm qua, VKSND hai cấp đã thụ lý kiểm sát 6.433 tin báo, trong đó đã giải quyết 6.191 tin báo, còn lại đang giải quyết 242 tin; yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 116 vụ/102 bị can, Cơ quan điều tra đã khởi tố theo yêu cầu của Viện kiểm sát. Đã thụ lý kiểm sát điều tra 4.415 vụ/7.877 bị can; truy tố 3.984 vụ/7.491 bị can; tham gia xét xử sơ thẩm 3.736 vụ/6.861 bị cáo. Truy tố, xét xử kịp thời 379 vụ án trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điểm nổi bật nhất trong kiểm sát giải quyết án hình sự là không để quá

⁵ Kế hoạch số 27/KH-VKS ngày 05/01/2024 của VKSND thành phố Huế

⁶ Kế hoạch số 973/KH-VKS ngày 02/6/2022 của VKSND thành phố Huế

⁷ Kế hoạch số 1735/KH-VKS ngày 23/8/2019 của VKSND thành phố Huế

⁸ Kế hoạch số 2185/KH-VKS ngày 22/11/2023 của VKSND thành phố Huế

hạn tạm giữ, tạm giam; không có trường hợp nào bắt giữ oan, sai người vô tội; không có vụ án nào quá hạn điều tra, truy tố; không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố mà Toà án tuyên không phạm tội; không có các trường hợp hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế và ngược lại. Kiểm sát chặt chẽ các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Không có trường hợp nào đình chỉ vì không phạm tội; tỷ lệ trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng năm sau giảm hơn năm trước và hàng năm đều được hạn chế dưới 2%. Đã triển khai thực hiện công tác số hóa hồ sơ án hình sự từ tháng 8/2019, đến nay 100% hồ sơ vụ án hình sự đều được số hóa, hơn 222 hồ sơ vụ án hình sự được trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã được số hóa tại phiên tòa phục vụ có hiệu quả cho công tác tranh tụng tại phiên tòa. Đã thực hiện nghiêm túc việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung, lấy lời khai theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động..., công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, công tác kiểm sát thi hành án đã đạt được nhiều kết quả tốt. Hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ đều được VKSND hai cấp hoàn thành, số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự ngày càng được nâng cao; tỷ lệ các vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm tuyên sửa, hủy đã giảm đáng kể. Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều đảm bảo đúng thủ tục; việc thực hiện các chế độ tạm giữ, tạm giam như ăn, ở, khám chữa bệnh... theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ án dân sự được thi hành ngày càng cao, kịp thời chủ trì phối hợp liên ngành giải quyết các vụ việc phức tạp, án tuyên không rõ khó thi hành; đến nay về cơ bản đã giải quyết được tất cả các vụ việc còn tồn đọng trước đây. Công tác tiếp dân được Viện kiểm sát hai cấp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát.

2.2. Kết quả công tác xây dựng Ngành

Công tác xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tốt; có nhiều đổi mới trong quản lý chỉ đạo điều hành; áp dụng nhiều mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả trong công tác; công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra có nhiều chuyên biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. VKSND thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện tốt Quy định văn hóa công vụ và Quy định về trách nhiệm nêu gương; qua đó đã tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đội ngũ công chức và người lao động VKSND hai cấp.

Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Toàn thể công chức và người lao động

VKSND thành phố Huế luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố được duy trì và ngày càng hiệu quả hơn.

VKSND hai cấp tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường, các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức 235 lượt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc nêu cao ý thức phòng, chống tội phạm.

Trong 05 năm, trang thông tin điện tử VKSND thành phố Huế đã thực hiện đăng tải khoảng 1200 tin, bài với nhiều nội dung phong phú, trong đó lồng ghép nhiều nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Ngoài ra, một số công chức, Kiểm sát viên thường xuyên viết tin, bài gửi đăng trên tạp chí, báo và Trang tin điện tử của ngành nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về hoạt động của đơn vị và góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

2.3. Kết quả phong trào do địa phương phát động

Công tác xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực. VKSND thành phố Huế đã cùng các đơn vị bạn xóa được 03 ngôi nhà tạm. Đặc biệt, với vai trò là đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2024, VKSND thành phố Huế đã cùng với các đơn vị trong khối xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thanh là gia đình có hoàn thành khó khăn tại huyện Phú Lộc, thành phố Huế. Ngoài ra hàng năm, công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố Huế còn tham gia ủng hộ từ 01 - 02 ngày lương, hưởng ứng tham gia Quỹ vì người nghèo của địa phương với tổng số tiền quyên góp được trong 05 năm qua là hơn 150.000.000 đồng.

Phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; phong trào “Hãy hành động để Thành phố Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” đã tạo sức lan tỏa rộng lớn đến đội ngũ công chức, người lao động VKSND hai cấp. Để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, định kỳ hàng tuần, tháng, công chức, người lao động VKSND hai cấp đều tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc nhằm tạo cảnh quan môi trường công sở luôn xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó công chức, người lao động đã tham gia nhiệt tình các hoạt động của cơ quan, đoàn thể làm vệ sinh cơ quan và các tuyến đường, nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, sáng. Luôn cố gắng để những hành động bảo vệ môi trường của mình trở thành một thói quen hàng ngày, một bản năng sinh hoạt trong cuộc sống. Kết quả thực hiện phong trào đã đem lại những thay đổi đáng kể cho môi trường.

Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo trong những năm qua luôn được duy trì thực hiện tốt tại VKSND hai cấp. Trong 05 năm qua, đã có 112 lượt công chức, người lao động VKSND hai cấp tình nguyện tham gia hoạt động Hiến máu nhân đạo với phương châm “*Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại*”, đây là hành động đẹp, giúp đỡ người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống, thể hiện một nghĩa cử cao đẹp, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.

2.4. Kết quả công tác khen thưởng

Qua các phong trào thi đua, VKSND thành phố Huế đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm hạt nhân cho các phong trào thi đua. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, VKSND tối cao, Bộ, Ngành Trung ương, UBND thành phố khen thưởng các danh hiệu thi đua. Cụ thể: VKSND thành phố Huế được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022; 01 đơn vị VKSND cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (VKSND thị xã Phong Điền); 17 lượt tập thể trực thuộc được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ đơn vị thi đua dẫn đầu Khối; 67 lượt tập thể và 136 lượt cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen (trong đó 56 lượt tập thể và 122 lượt cá nhân được tặng Bằng khen trong các đợt thi đua ngắn hạn); 46 công chức, Kiểm sát viên được tặng thưởng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”; 01 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 114 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; có 01 sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân, 46 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận; có 10 tập thể, 23 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 02 tập thể, 06 cá nhân được Liên đoàn lao động Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen. Viện trưởng VKSND thành phố đã khen thưởng kịp thời đối với 164 lượt tập thể, 389 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm công tác, thành tích đột xuất và trong các phong trào thi đua ngắn hạn.

Trong 05 năm qua, Đảng bộ VKSND thành phố Huế luôn được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận “**trong sạch vững mạnh tiêu biểu**”; VKSND thành phố được công nhận là Cơ quan văn hóa; các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đồng chí nào vi phạm bị xử lý bằng pháp luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân về hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát. Có thể nói, đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng, là thành tích cơ bản nhất trong phong trào thi đua của tập thể cán bộ, kiểm sát viên VKSND thành phố Huế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với thành tích của phong trào thi đua, từ năm 2020 đến năm 2024 VKSND thành phố đều được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, trong đó năm 2022 và 2024 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nhận xét, đánh giá

Ưu điểm

Nhìn chung, trong 05 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo VKSND thành phố Huế quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong VKSND hai cấp đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện: Các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động đều được triển khai kịp thời; công chức, người lao động VKSND hai cấp tham gia hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi; các phong trào thi đua đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của công chức, người lao động, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và trưởng thành của VKSND hai cấp thành phố Huế.

Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào; có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng.

Hạn chế, thiếu sót

- Một số đơn vị triển khai chưa hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chưa có biện pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện.

- Nhận thức về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng của một số công chức, người lao động còn hạn chế, dẫn đến tình trạng một số ít công chức còn ngại phấn đấu, không tích cực tham gia các phong trào.

Nguyên nhân

- Công tác thi đua khen thưởng thường liên quan đến nhiều văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn và yêu cầu phải cập nhật thường xuyên, dẫn đến việc nghiên cứu, triển khai gặp một số khó khăn, vướng mắc.

- Đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đều là kiêm nhiệm, chưa có sự đầu tư thời gian đúng mức để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Những biện pháp đạt được thành tích

VKSND thành phố Huế luôn tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; kịp thời báo cáo lên VKSND tối cao và Thường trực Thành ủy các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ngay từ đầu. Thực hiện tốt việc phối, kết hợp với các cơ quan hữu quan, vừa tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vừa kiên quyết bảo vệ quan điểm của Ngành trong quá trình giải quyết án. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tham gia kiểm sát trực tiếp các khâu công tác; phối hợp với UBND các cấp trong công tác thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Đổi mới Công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, hiệu quả hơn; chủ động bám sát chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Ngành, sớm ban hành kế hoạch công tác, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện có hiệu quả; xác định khâu công tác đột phá nhằm tập trung thực hiện, đồng thời yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc xác định nội dung công tác còn hạn chế của năm trước để đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, giúp VKSND cấp huyện tháo gỡ những vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm. Duy trì chế độ giao ban tuần, tháng, quý để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại để công tác kiểm sát ngày càng có chất lượng và hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động nghiệp vụ, công vụ và nội vụ, tiến hành kiểm tra, thanh tra toàn diện, qua đó góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chất lượng công tác nghiệp vụ và kỷ cương, kỷ luật trong ngành. Chấp hành đúng các Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ngành.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện 5 đức tính Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Nội bộ cơ quan đoàn kết, công chức, Kiểm sát viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành;



thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo sự nhất trí, đồng lòng và phát động nhiều phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo VKSND hai cấp luôn quan tâm, chăm lo đời sống của công chức, người lao động trong đơn vị. Hằng năm đều tổ chức Hội nghị công chức và người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động trong đơn vị. Tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ hàng năm để đảm bảo các chế độ, quyền lợi của công chức, người lao động.

Ngoài những kỳ thi đua khen thưởng định kỳ, cần quan tâm hơn nữa đến việc khen thưởng đột xuất, trong đó chú trọng khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đã có những cách làm hay để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ ở các vùng sâu, vùng xa; những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, phối hợp hiệu quả đối với công tác tư pháp tại địa phương để tạo động lực phấn đấu công tác. Việc tôn vinh và nhân rộng các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến là thật sự cần thiết, do vậy cần đề cao vai trò của người đứng đầu để phát hiện khen thưởng hay đề nghị khen thưởng cho những gương điển hình. Đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình này nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành.

2. Bài học kinh nghiệm

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/BCSD ngày 18/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Thông tư số 02/2024/TT-VKSTC ngày 12/8/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc rèn luyện 5 đức tính Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” từ đó công chức, người lao động VKSND hai cấp chủ động thường xuyên học tập, nghiên cứu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng những tri thức mới, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; đồng thời phối hợp với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức phong trào thi đua và kịp thời khen thưởng.

Ba là, xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy định văn hóa công vụ, Quy định về trách nhiệm nêu gương tạo sự nhất trí, đồng lòng và khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Phát huy vai trò gương mẫu của các đảng viên và cá nhân điển hình tiên tiến. Xây dựng phong trào văn thể mỹ

bằng nhiều hình thức phong phú, tạo đời sống tinh thần phấn khởi, sôi nổi trong đơn vị.

Bốn là, trong công tác chuyên môn, VKSND hai cấp cần thực hiện tốt việc phối, kết hợp với các cơ quan hữu quan; vừa tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vừa kiên quyết bảo vệ quan điểm của ngành trong quá trình giải quyết án. VKSND thành phố chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ để nghiên cứu, xây dựng chuyên đề, qua đó rút kinh nghiệm và phát huy những sáng kiến, những biện pháp tác nghiệp, giúp VKSND cấp huyện đạt hiệu quả cao trong từng khâu công tác.

Năm là, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cần triển khai các nội dung mà VKSND tối cao phát động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương. Phát động các đợt thi đua ngắn hạn trong năm với những mục tiêu phù hợp với kế hoạch công tác từng quý để phong trào thi đua liên tục, sôi nổi.

Sáu là, tăng cường việc vận động cán bộ, Kiểm sát viên tham gia phong trào thi đua; tạo điều kiện đảm bảo về tinh thần, vật chất, đồng thời kiểm tra theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, phát hiện nhân tố mới, xây dựng điển hình tiên tiến. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến thông qua công tác tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi hàng năm.

Bảy là, việc bình xét khen thưởng phải được tổ chức kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Ngành.

Tám là, công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời để biểu dương, tôn vinh các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2025 là năm quan trọng chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. VKSND thành phố Huế đề ra những phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua trong năm 2025 và những năm tiếp theo như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/BCSĐ ngày 18/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Thông tư số 02/2024/TT-VKSTC ngày 12/8/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể công chức và người lao động trong VKSND hai cấp thành phố Huế.

Hai là, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước. Phát động các phong trào thi đua đặc biệt trong các dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng, qua đó tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, sự nghiệp bảo vệ pháp luật của dân tộc. Tổ chức các hoạt động nhân đạo, xã hội, thăm hỏi các gia đình chính sách, hỗ trợ cộng đồng trong các dịp lễ lớn, góp phần nâng cao hình ảnh của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Ba là, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về thi đua khen thưởng. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố điển hình để nhân ra diện rộng. Đẩy mạnh công tác khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm sát và tham gia các phong trào thi đua. Tổ chức các cuộc thi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị để thúc đẩy tinh thần thi đua, học hỏi lẫn nhau trong công việc. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tạo điều kiện để họ nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Bốn là, thực hiện các phong trào thi đua liên kết với các cơ quan trong hệ thống tư pháp và các cơ quan, tổ chức chính trị tại địa phương để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và tăng cường giao lưu học hỏi.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ giữa vai trò của Đảng ủy, Viện trưởng với các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả phong trào thi đua. Tiếp tục xây dựng và phát huy các điển hình tiên tiến. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./

Nơi nhận:

- Văn phòng VKSND tối cao;
- Đ/c Viện trưởng VKSND thành phố (để b/c);
- Lãnh đạo VKSND thành phố;
- Phòng trực thuộc VKSND thành phố;
- VKSND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, TH.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Trung Kiên